
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 154  —  154. mál.

Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um leyfi til olíuleitar.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur.

1. Hversu langt er undirbúningur leyfisveitinga til olíuleitar á íslensku hafsvæði kominn?
2. Í hverju er undirbúningurinn fólginn og hvenær er gert ráð fyrir að hægt verði að veita

leyfin?


